

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้

“ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

เนื่องจากภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผู้จัดเก็บจึงตรากฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายขึ้นโดยเฉพาะ

ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย

ตามกฎหมายแล้วป้ายที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายใดๆ ที่แสดงชื่อยี่ห้อที่ใช้ในการโฆษณาหรือหารายได้บนวัตถุ แต่ว่ากฎหมายยังมีข้อยกเว้นหลายข้อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการติดป้ายแทนป้ายแบบปกติทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเสียภาษี

การชำระภาษีป้ายจะต้องชำระเป็นประจำทุกปี โดยชำระช่วง
เดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี



การขอผ่อนผันชำระภาษี ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดงวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษี และให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

ภาษีป้าย คืออะไรและต้องจ่ายอย่างไร? วันนี้คำตอบ
อัตราค่าภาษีป้าย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน	ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ	ป้ายประเภทที่ 4 หมายถึง ป้ายที่เปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพเครื่องหมายบางส่วน(ในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า

จังหวัดสตูล 91120

074 -710976

E-mail : thungbulang@hotmail.co.th

<http://www.thungbulang.go.th>

ภาษีป้าย 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล



กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีป้าย

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย

1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่

2.1 เจ้าของป้าย

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ในกรณีที่ตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี



การชำระภาษีป้าย

เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

เงินเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย



อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

อัตราภาษีป้าย (บาท/500 ตร.ซม.)			
บัญชีท้าย พ.ร.บ. ฎกระทรวง (อ.5) ฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2535			
ประเภท 1 อักษรไทยล้วน	10	3	(ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้ 10 (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 5
ประเภท 2 อักษรไทยปนกับ ต่างประเทศ/ภาพ/ เครื่องหมายอื่น	100	20	(ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้ 52 (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 26
ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย/ อักษรไทยอยู่ใต้ คำกล่าวต่างประเทศ	200 (ก) (ข)	40 (ก) (ข)	(ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้ 52 (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 50

การคำนวณภาษีป้าย

ตัวอย่าง ป้ายมีขนาด กว้าง 2.00 เมตร x 4.00 เมตร

ป้ายประเภท 1 ป้ายที่มีตัวอักษรไทยล้วน

ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

การคำนวณภาษี $200 \times 400 \div 500 \times 5 = 800$ บาท / ปี

ป้ายประเภท 2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ

ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

การคำนวณภาษี $200 \times 400 \div 500 \times 26 = 4,160$ บาท / ปี

ป้ายประเภท 3 (1) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลยและมีแต่อักษร

ต่างประเทศเท่านั้น

ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

การคำนวณภาษี $200 \times 400 \div 500 \times 50 = 8,000$ บาท / ปี

ป้ายประเภท 3 (2) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่

ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

การคำนวณภาษี $200 \times 400 \div 500 \times 50 = 8,000$ บาท / ปี